

Số: 469/STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 04 năm 2019

V/v Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”; Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Kính gửi:

- Báo Lạng Sơn;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1732-CV/BTGTU ngày 01/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đơn đốc Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”; Công văn số 1380/MTTQ-BTT ngày 29/3/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:

**1. Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa, thể lệ và các nội dung của Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp; đăng tải, giới thiệu các tài liệu tham khảo do Ban Tổ chức Cuộc thi cung cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng để giúp các đối tượng dự thi có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu.

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đồng thời biểu dương tinh thần cách mạng, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng và phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

## **2. Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024**

Tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc hơn 88 năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Những yêu cầu về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, công tác phối hợp của Nhà nước đối với MTTQ Việt Nam. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam.

Tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của MTTQ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Mở chuyên trang tuyên truyền về kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Thực hiện phóng sự về một số hoạt động tiêu biểu của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua. Có các tin, bài về chủ đề “đại đoàn kết dân tộc”, về hoạt động của MTTQ các cấp.

## **3. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố**

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài Truyền thanh cấp xã tuyên truyền các nội dung nêu trên./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Hải Yến**